
BORGARRÁÐ 28. nóvember 2019: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 
um safnmuni sem tilheyrðu upphaflegri sýningu Sjóminjasafnsins - R19110400

Hvað hefur verið gert við þá muni sem m.a. eldri sjómenn hafa gefið Sjóminjasafnsins sem 
tilheyrðu upphaflegri sýningu safnsins og eru ekki hluti af nýrri sýningu? Var þeim fargað eða 
settir í geymslu?


